



ความพร้อมในด้านแรงงานของประชาชนในพื้นที่ตำบลสิงขร

ต่อการเปิดเสรีอาเซียน

นายจิรายุทธ

โพธิ์วิเชียร

นางสาวจุฑารัตน์

คขวางษ์

นางสาวเทวพร

พูนเกิดพันธุ์

นางสาวอรุณ

มานะกิจ

ผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

วิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 763 401

ตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำภาคการศึกษาดัน ปีการศึกษา 2556

ชื่อโครงการ ความพร้อมในด้านแรงงานของประชาชนในพื้นที่ด่านสิงขรต่อการเปิดเสรีอาเซียน  
ชื่อผู้วิจัย นายจิรายุทธ โพธิ์วิเชียร  
นางสาวจุฑารัตน์ คชวงษ์  
นางสาวเทพพร พุฒเกิดพันธุ์  
นางสาวอรุณ มานะกิจ  
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์  
อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์วารภรณ์ ศรีบุญ  
ปีการศึกษา 2556

### บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องความพร้อมในด้านแรงงานของประชาชนในพื้นที่ด่านสิงขรต่อการเปิดเสรีอาเซียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาความพร้อมด้านแรงงานของประชาชนในพื้นที่ด่านสิงขร 2.ศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคในการเตรียมความพร้อม ขอบเขตการวิจัย การวิจัยนี้จะทำการศึกษาความพร้อมด้านแรงงานของประชาชนในพื้นที่ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ในอนาคตจะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนช่องทางนี้อาจจะเป็นช่องทางในการขนส่งสินค้าและเคลื่อนย้ายแรงงานที่สำคัญระหว่างไทยกับพม่า วิธีดำเนินงานวิจัยการวิจัยเรื่อง ความพร้อมในด้านแรงงานของประชาชนในพื้นที่ด่านสิงขรต่อการเปิดเสรีอาเซียน มีวิธีการดังนี้ 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่อยู่พื้นที่ในด่านสิงขร อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการสุ่มตัวอย่างนั้นจะใช้วิธี การสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งเป็นตัวอย่างที่อยู่ในสถานที่ทำการศึกษามีความรู้ดีในชุมชนที่อยู่ เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ถามถึงเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการรองรับอาเซียน ความพร้อมในด้านแรงงานต่อการเปิดอาเซียน ปัญหาอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมและสิ่งที่ยังขาดจำเป็นต่อการเปิดเสรีอาเซียน 3.การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การหาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ผู้ศึกษาได้นำโครงร่างแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเองปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำวิจัยและได้ร่วมกันปรับแก้ไขแบบสัมภาษณ์ให้ตรงกับเนื้อหาของ การวิจัยความพร้อมในด้านแรงงานของประชาชนในพื้นที่ด่านสิงขร 4.การเก็บและรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาดำเนินการรวบรวมโดยการสัมภาษณ์ด้วยตัวเองในกลุ่มตัวอย่างที่ใช้การเก็บข้อมูล 5.การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นำมาเรียบเรียงข้อมูลของความพร้อมในด้านแรงงาน

ของประชาชนในพื้นที่ด้านสิงขรในด้านการเตรียมความพร้อม มีการรับมืออย่างไรต่อการเปิดเสรีอาเซียนและด้านปัญหาอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมและสิ่งที่ยังขาดจำเป็นต่อการเปิดเสรีอาเซียน

จากการศึกษาพบว่าความพร้อมในด้านแรงงานของประชาชนในพื้นที่ด้านสิงขรต่อการเปิดเสรีอาเซียน สรุปได้ว่ามีความพร้อมในด้านแรงงานเพราะแรงงานในพื้นที่ด้านสิงขรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเสรีอาเซียนและในกระบวนการงานที่ทำ ส่วนทักษะทางด้านภาษายังขาดอยู่บ้างและเป็นช่องโหว่ แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคมากนักในการสื่อสารกันบริเวณด้านสิงขรเพราะการสื่อสารระหว่างไทยกับพม่า นั้น คนพม่าส่วนใหญ่พูดภาษาไทยได้ และในปัจจุบันก็ได้มีการจัดทำกรฝึกอบรมและเรียนรู้ทางด้านภาษา อีกทั้งทางด้านทัศนคติยังมองว่าการเปิดเสรีอาเซียนเป็นเรื่องที่ดี ที่จะนำความเจริญเข้ามาทำให้นำมาสู่ความหลากหลายของอาชีพและความต้องการแรงงานมากขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในประเด็นอื่นๆที่ยังเป็นช่องว่างอื่นๆร่วมด้วย อันจะเป็นการเพิ่มประโยชน์งานวิจัยแก่ผู้สนใจศึกษาพื้นที่ด้านสิงขรซึ่งปัจจุบันเป็นที่สนใจของการลงทุนธุรกิจต่างๆอันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีการเติบโตมากขึ้นเมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียน รวมทั้งศึกษาในเรื่องแรงงานฝีมือทั้ง 7 สาขาวิชาชีพที่รองรับต่อการเปิดเสรีอาเซียน

ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี